

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 13-18 เมษายน 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>นสพ.ทุกฉบับ (18 เม.ย.59)</p>	<p>อุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์2559</p> <p>-เสนอข่าว นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ศปอ.สรุปอุบัติเหตุทางถนนรวม 6 วัน ตั้งแต่ วันที่ 11-16 เมษายน เกิดอุบัติเหตุ 3,104 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 397 ราย บาดเจ็บ 3,271 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตมี 5 จังหวัด ได้แก่ ตราด แพร่ ยะลา ระนอง และหนองบัวลำภู จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 18 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ 166 คน</p> <p>ผลการตรวจผู้กระทำความผิดด้วยการดื่มแล้วขับทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ระหว่างวันที่ 9-16 เมษายน พบผู้กระทำความผิด 355,673 ราย ยึดใบอนุญาตขับขี่ 16,346 ราย ส่งดำเนินคดีทางกฎหมาย 110,909 ราย ยึดรถ 5,772 คัน</p>
<p>นสพ.ทุกฉบับ (17 เม.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วย รมว.วัฒนธรรม เปิดแถลงสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวัน ที่ 15 เมษายน 2559 เกิดอุบัติเหตุ 508 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 79 ราย ผู้บาดเจ็บ 513 คน</p> <p>พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกคำชี้แจงผ่านทางไลน์เผยว่า นายกรัฐมนตรี เป็นห่วงการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ ของประชาชน โดยคาดว่าวันที่ 17 เม.ย.นี้ การจราจรจะหนักมากที่สุด รัฐบาล จึงจัดกิจกรรม “รับคนกลับบ้าน” ในวันที่ 16-18 เม.ย. เพิ่มจุดจอดรถ บขส.และขอความร่วมมือเครือข่ายรถแท็กซี่ และ ชมรม.ให้บริการประชาชนในช่วงเร่งด่วน เพื่อความคล่องตัวในการระบายรถ และขอให้ผู้ขับขี่รถทุกชนิดตรวจความพร้อมร่างกายและยานพาหนะ และนายกาฝากถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ช่วยกันอำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยประชาชนอย่างเต็มที่ และฝากขอบคุณเจ้าหน้าที่ ที่เสียสละวันหยุด</p>
<p>นสพ.ทุกฉบับ (16 เม.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว พล.ท.ธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน สำนักเลขาธิการ คสช. เปิดเผยว่า สถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวัน ที่ 14 เมษายน เกิดอุบัติเหตุ 555 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 78 ราย ผู้บาดเจ็บ 601 คน</p> <p>นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า จากสถิติอุบัติเหตุทางถนน พบว่ากว่า 55.21% เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ โดยมีปัจจัยเสี่ยงจากการเมาแล้วขับและขับเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทำให้อุบัติเหตุรุนแรงมากขึ้น ศปอ.จึงได้กำชับให้จังหวัดประสานด่านตรวจ กวดขันการขับเร็ว ดื่มแล้วขับ และการไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงและลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ</p>
<p>นสพ.ทุกฉบับ (15 เม.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นางกอบกาญจน์ วัฒนวรากร รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เป็นประธานแถลงข่าวสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวัน ที่ 13 เม.ย. ว่า เกิดอุบัติเหตุ 754 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 65 ราย บาดเจ็บ 796 คน</p>
<p>นสพ.ทุกฉบับ (14 เม.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เป็นประธานแถลงสถิติเกิดอุบัติเหตุทางถนนประจำวัน ที่ 12 เมษายน 2559 เกิดอุบัติเหตุรวม 520 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 64 ราย ผู้บาดเจ็บ 550 ราย ทั้งนี้ จากการประเมินอุบัติเหตุ พบว่าปี นี้มีความรุนแรงมาก มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุมากถึงร้อยละ 64 สาเหตุมาจากเมาแล้วขับเพิ่มขึ้น จากปี'58 ร้อยละ 13 ขับเร็วเกินกำหนดเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 มีผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ประเภทรถเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ จักรยานยนต์ ร้อยละ 80 นายกรัฐมนตรีได้สั่งการใช้นโยบายประชารัฐ เน้นย้ำเรื่องตั้งด่านชุมชน ทุกหมู่บ้าน</p>
<p>นสพ.ทุกฉบับ (13 เม.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ปี 2558 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,373 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 364 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 3,559</p> <p>-พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผช.ผบ.ตร. แถลงผล 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. ว่า สถิติอุบัติเหตุประจำวัน ที่ 11 เม.ย. หรือวันแรกของการณรงค์ "สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร" มีเกิดอุบัติเหตุ 387 ครั้ง เสียชีวิต 52 ราย บาดเจ็บ 431 คน</p> <p>มาตรการช่วยงานห้องดับจิต</p>
<p>เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ผู้จัดการรายวัน (14 เม.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายจริงจังที่จะลดความสูญเสียชีวิตและร่างกายจากอุบัติเหตุ ปก.จึงรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน โดยส่วนใหญ่เสนอให้ส่งผู้ที่กระทำความผิดแล้วขับไปดูงานในห้องดับจิต ห้องไอซียู และแผนกอุบัติเหตุของรพ. โดยต้องทำงานบริการสังคมในรพ. อย่างน้อย 48 ชั่วโมง ซึ่งกรม.เห็นชอบแนวทางดังกล่าว เชื่อว่าจะสามารถลดสถิติเมาแล้วขับจากอุบัติเหตุได้ 10-20%</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ (14 เม.ย.59)	-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า เรื่องนี้ตรงกับนโยบายของ รพ.สธ. โดยได้ประสานกับกรมคุมประพฤติ ขอให้ศาลสั่ง ถ้าหากจะมาที่โรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ก็ยินดีที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับกรณีให้ไปช่วยงานที่ห้องดับจิตนั้น สามารถที่จะทำได้ แต่ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ละเมิดผู้เสียชีวิตและญาติ การดำเนินงาน ของ สธ.
มติชน ไทยโพสต์ (16 เม.ย.59)	-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รพ.สธ. กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข วิเคราะห์สาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจลาจลช่วงเทศกาลสงกรานต์ ช่วงวันที่ 11-15 เมษายน จากโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ มีผู้บาดเจ็บเข้ารับรักษา 18,360 คน มีพฤติกรรมเสี่ยง คือ ดื่มสุรา 5,800 คน คิดเป็นร้อยละ 32 ไม่สวมหมวกนิรภัย 2,322 คน และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 456 คน ทำให้บาดเจ็บรุนแรงต้องส่งต่อโรงพยาบาลที่ศักยภาพสูงกว่า 1,654 คน และมีผู้เสียชีวิต 273 ราย
ไทยรัฐ(18เม.ย.59)	ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สพฉ.รายงานผลการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่ 11-14 เม.ย. หน่วยแพทย์กู้ชีพฉุกเฉินออกบริการ 5,445 ครั้ง เฉลี่ยชั่วโมงละ 56 ครั้ง ประชาชนขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1669 จำนวน 3,712 ครั้ง หรือร้อยละ 68 ที่เหลือผ่านทางหมายเลขอื่นๆ และวิทยุสื่อสาร โดยเป็นผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินสีแดงจำนวน 514 คน
กรมประชาสัมพันธ์ ไอ.เอ็น.เอ็น, สวท. มติชน โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ (13 เม.ย.59)	-เสนอข่าว พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัด สธ. ตรวจเยี่ยมรพ.สระบุรีและรพ. พระนครศรีอยุธยา และกล่าวว่า มีผู้บาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาลช่วงสงกรานต์กว่า 3,800 คน ส่งโรงพยาบาลทั่วประเทศรับมือตลอด 24 ชั่วโมง ขอให้ประชาชนใช้รถ ใช้ถนนด้วยความไม่ประมาท โดยใช้กฎแฉ 5 ดอกที่กระทรวงสาธารณสุขมอบให้ คือ “ดื่มไม่ขับ ง่วงไม่ขับ ไม่ขับเร็ว คาดเข็มขัดนิรภัย และสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ใช้ขี่
มติชน (14 เม.ย.59)	-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. ตรวจเยี่ยมด่านชุมชนประจำแยกปู่โพธิ์ ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และ อสม. ที่ปฏิบัติงานรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย โดยนำไข่ต้มจำนวน 500 ฟอง พร้อมเอกสารคำแนะนำการใช้รถใช้ถนนไปแจกให้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ที่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร โดยเฉพาะผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายที่สวมหมวกนิรภัย
ไทยโพสต์ (13 เม.ย.59)	-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ห่วงคนขับรถทางไกล ง่วงแล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุ แนะนำบริหารหน้า 10 ท่า คลายง่วง ย้ำควรจอดพักทุก 2 ชั่วโมง เคลื่อนไหวร่างกายและยืดเหยียดคลายเมื่อยระหว่างทาง
มติชน (14 เม.ย.59)	-เสนอบทความ นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ สพฉ. เผยยังมีหลายพื้นที่ที่เล่นสาดน้ำสงกรานต์ไปจนถึง 20 เม.ย. หรือวันไหล เตือนเล่นน้ำตัวเปียกเสี่ยงถูกไฟดูด ไฟช็อต พร้อมแนะนำวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง
คมชัดลึก(18เม.ย.59) แนวหน้า (15เม.ย.59)	-เสนอข่าว ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผอ. สคร.ที่ 12 จ.สงขลา เปิดเผยว่า พฤติกรรมเมาแล้วขับ ทำให้ความสามารถในการขับลดลง ดังนั้นหากดื่มจนมีอาการเมา ห้ามขับรถด้วยตัวเอง ควรจอดพักในบริเวณที่ปลอดภัยจนกว่าจะหายเมา หรือใช้บริการรถรับจ้างสาธารณะ หรือให้ผู้ที่ไม่ดื่มขับรถแทน
ไทยรัฐ ข่าวสด (16 เม.ย.59)	-เสนอข่าวการประกวดเทพีสงกรานต์ในงาน “ป่าเฉลิมปีใหม่เมืองเชียงใหม่” ที่ลานอเนกประสงค์ช่วงประตูท่าแพ ผลปรากฏว่า น.ส.บัณฑิตา ชัยมา อายุ 20 ปี นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วพบ.เชียงใหม่ คว่าตำแหน่งเทพีสงกรานต์ และขวัญใจสื่อมวลชน
ข่าวสด,เดลินิวส์, บ้านเมือง,ไทยโพสต์,มติ ชน,คมชัดลึก,สยามรัฐ, ไทยรัฐ,แนวหน้า ,เดอะเนชั่น,กรุงเทพ ธุรกิจ (15เม.ย.59)	ใช้น้ำสกปรกเล่นสงกรานต์ -นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียว่ามีผู้ป่วยผื่นขึ้นตาแดง ตาบวม เพราะถูกน้ำปัสสาวะ น้ำส้มสายชู และน้ำสกปรก ในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ย่านลีลม เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกว่า 100 คน ว่า จากการตรวจสอบ ไม่พบว่ามีผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าวเข้ามารักษาแต่อย่างใด ดังนั้น อยากเตือนผู้ใช้โซเชียลมีเดียให้เลี่ยงการเสนอข้อมูลที่มีผลกระทบหรือสร้างความเสียหายต่อผู้อื่น และขอให้มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่ต่อ เพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดี
มติชน คมชัดลึก ไทยรัฐ ข่าวสด (16 เม.ย.59)	-ด้าน พล.ต.ท.ศานิตย์ มหาถาวร รรท.ผบ.ช.น. กล่าวว่า ได้ตรวจสอบจากโรงพักทั้ง 88 แห่ง ไม่พบมีผู้แจ้งความกรณีนี้ และตรวจสอบจากสาธารณสุข ไม่พบว่ามีผู้ใดมารักษาตาที่โรงพยาบาล เชื่อได้ว่าผู้โพสต์มีเจตนาไม่สุจริต จึงได้สั่งการให้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษ และต่อมาเวลา 15.30 น. ได้นำตัวนางวรรณรัตน์ สมฤทธิ์ อายุ 45 ปี ชาว กทม.

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยโพสต์ (16 เม.ย.59)</p> <p>เดลินิวส์,มติชน ,บ้านเมือง (15เม.ย.59)</p> <p>โพสต์ทูเดย์ (18เม.ย.59)</p> <p>บ้านเมือง (16 เม.ย.59)</p> <p>ข่าวสด มติชน (18เม.ย.59)</p> <p>มติชน (13 เม.ย.59)</p> <p>บ้านเมือง คอลัมน์ไก่อ่อน (15เม.ย.59)</p>	<p>ประเด็นข่าว</p> <p>ผู้ต้องหาที่โพสต์เรื่องนี้มาดำเนินคดีที่ สน.ทุ่งมหาเมฆ แจ้งข้อหาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ โดยรับว่าเป็นผู้โพสต์แต่ไม่รู้ว่าเป็นเท็จ อยู่ระหว่างสอบสวนดำเนินคดี</p> <p>สงกรานต์ปลอดภัย</p> <p>- นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ผลการตรวจคัดกรองและดำเนินคดีกับผู้ทำผิด ตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ตั้งแต่วันที่ 10-14 เมษายน รวมตรวจทั้งสิ้น 661 ราย พบการกระทำผิดกฎหมายและดำเนินคดี 217 ราย นอกจากนี้ ยังพบความผิดตามพ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 ของสรรพสามิต ฐานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่มี/ไม่แสดงใบอนุญาตขาย 11 ราย ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มในพื้นที่ที่มีการเล่นน้ำสงกรานต์ซ้ำกว่าจังหวัดอื่น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. เปิดเผยว่า จากการสำรวจการทำผิดพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่างวันที่ 10-13 เม.ย. จำนวน 527 ราย มีการดำเนินคดี 162 ราย มีทั้งความผิดฐานโฆษณา, ดื่มในสถานที่ต้องห้าม, ขายในเวลาต้องห้าม, ไม่มีใบอนุญาต และขายให้กับบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมาน พูตระกูล ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผิดกฎหมายในช่วงสงกรานต์ 912 ราย พบกระทำผิดกฎหมายและดำเนินคดี 343 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นการดื่มในสถานที่ต้องห้าม จำนวน 138 ราย</p> <p>-เสนอภาพข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย โฆษก สธ. เยี่ยม "ศูนย์สร้างเมา" จ.ภูเก็ต เผยช่วยสกัดคนเมาแล้วขับ-ขับเร็ว ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากทางจราจร โดยสงกรานต์ปีนี้ปิดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ 38 จุด ผลไม่พบการเกิดอุบัติเหตุขึ้นเลย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. และ โฆษก สธ. แนะนำวิธีแก้เมาค้างหลังสงกรานต์ หยุดดื่มแอลกอฮอล์ ดื่มน้ำเปล่าให้มากขึ้น ดื่มเครื่องดื่มที่อุ่น รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่</p> <p>-เสนอบทความ นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ กรรมการกองทุน สสส. กล่าวว่า ในปีนี้ สสส.และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนประชาสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ยังคงร่วมกันณรงค์สนับสนุนให้พื้นที่จัดงานสงกรานต์ปลอดภัยในพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัย และปีนี้ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้ง สสส.จึงเพิ่มแนวทางเล่นสงกรานต์อย่างใช้น้ำน้อย โดยเสนอให้แต่ละพื้นที่รณรงค์ใช้อุปกรณ์เพื่อเล่นน้ำอย่างประหยัด และทดแทนด้วยการเน้นประเพณีไทย ควบคู่กับการจัดโซนนิ่งเล่นน้ำปลอดภัย</p> <p>MV คิดถึงบ้าน</p> <p>-กล่าวว่า ขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขที่ทำ MV คิดถึงบ้าน เนื้อเพลงและทำนองของ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ขับร้องโดย ไช่่มก The Voice 4 ไม่น่าเชื่อว่าข้าราชการจะคิดงานที่โดนใจราษฎรแบบนี้ คนที่ฟังเพลงจาก MV นี้ จะมีความรู้สึกตรงกัน คือ คิดถึงบ้านและอยากกลับบ้านด้วยความปลอดภัย เป็นตัวอย่างของการสื่อความหมายไปยังประชาชน ผู้ผลิตเข้าใจคำว่า "สื่อ" และรู้ซึ่งถึงความหมายที่ต้องการสื่อสาร</p>
<p>สยามรัฐ คมชัดลึก (17 เม.ย.59)</p>	<p>ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน</p> <p>-เสนอข่าว นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำชับการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งที่ผ่านมา ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 สั่งลงโทษพนักงานข้าราชการไปแล้วหลายกรณี และให้ดำเนินการสอบสวนไปพร้อมกัน แต่ถ้าตรวจพบชัดเจนว่ากระทำผิด ก็ต้องถูกลงโทษทางวินัย แต่บางรายสามารถชี้แจงและพ้นผิด ก็จะได้คืนตำแหน่งให้ กรณีบางคนที่ถูกพนักงานจนกระทั่งครบวาระนั้น นายกฯ รู้สึกเห็นใจส่วนใหญ่เป็นพวกท้องถิ่น แต่คงไม่มีการเยียวยาใดๆ ถือเป็นเวรเป็นกรรม</p> <p>สำหรับการปลดล็อกให้คนที่พ้นผิด พล.อ.ประยุทธ์ได้สั่งการมาที่ตน เมื่อวันที่ 11 เม.ย. ตนจึงประสานงานไปยังปลัดกระทรวงต่างๆ ว่ายังดำเนินการสอบสวนรายชื้อข้าราชการเหล่านั้นอยู่หรือไม่ และถ้าสอบสวนเสร็จแล้ว ให้รายงานกลับมาที่ส่วนกลางด้วย เพื่อเราจะได้รวบรวมรายชื้อคนพ้นผิด ไปออกคำสั่งหัวหน้า คสช.ให้ปลดล็อกคืนความเป็นธรรมให้ หรือถ้าสอบสวนแล้วเขาผิด ก็จะถูกลงโทษ</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ คัด'ข่าว'กรอง'คน' (16 เม.ย.59)</p>	<p>การฟ้องอาญาข้าราชการทำผิดวินัย</p> <p>-กล่าวว่า ป.ป.ช.เตรียมเสนอนายกฯ ใช้มาตรา 44 แก้กฏหมาย เปลี่ยนกฏระเบียบใหม่ ไม่ฟ้องอาญาข้าราชการที่ถูกชี้มูลว่ากระทำผิดทางวินัย แต่ให้แต่ละหน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการฟ้องอาญาเอง เพื่อปรับปรุงการทำงานให้รวดเร็วขึ้น เลยสงสัยว่า ถ้าแก้กฏหมายสำเร็จ จะมีผลย้อนหลังถึงข้าราชการที่ถูกชี้มูลผิดวินัยอย่างร้ายแรง และถูกป.ป.ช.ยื่น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ฟ้องอาญาไปแล้ว ต้องถูกถอนฟ้องด้วยหรือไม่ และต่อไป กระบวนการลงโทษข้าราชการที่กระทำความผิดทางวินัย หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ที่ให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้ฟ้องอาญาเอง จะไม่มีการอุทธรณ์หน้าปะจุมก "เกียะเซยะ" กัน และถ้าหน่วยงานต้นสังกัดจะฟ้อง-ไม่ฟ้อง จะมีมาตรการลงโทษหน่วยงานนั้นยัง?... อยากให้คิดให้ดีกว่าตัดสินใจ ไม่อยากให้มีคำครหาตามมาภายหลัง</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ คัด'ข่าว'กรอง'คน' (16 เม.ย.59)</p>	<p>กรณีศาลตัดสินสธ.แพคดี</p> <p>-กล่าวว่า แพทยสภาจัดสัมมนา "ถอดบทเรียนคดี และรับฟังความเห็นสมาชิก ในกรณีคำพิพากษากรณีวินิจฉัยผู้ป่วยอัลโรค" เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และสอดคล้องความเห็นทางกฎหมาย จากผู้บริหาร สธ. ราชวิทยาลัย ผู้แทนอัยการ และศาลยุติธรรม ผู้แทน รพศ./รพท. รพ.ชุมชน และสมาชิกแพทยสภา ในวันที่ 27 เม.ย. ที่ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (15เม.ย.59)</p>	<p>สนช.เตรียมผ่านกฎหมายอีก 8 ฉบับ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 1 ปีที่ผ่านมา มีกฎหมายที่สนช.เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย 161 ฉบับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 146 ฉบับ และรอประกาศราชกิจจานุเบกษา 15 ฉบับ และมีกฎหมายที่บรรจุเข้าระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในวาระที่ 1 จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ ร่างพ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และจะมีกฎหมายที่จะเข้าสู่การพิจารณาในชั้นรับหลักการ ในวาระที่ 1 ประมาณ 8 ฉบับ รวมทั้ง ร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.... ด้วย</p>
<p>แนวหน้า (13 เม.ย.59)</p>	<p>ร่างพ.ร.บ.ควบคุมยาสูบฉบับใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นายกฤษณ์ ผาทอง นายกสมาคมผู้เพาะปลูก ผู้บ่มและผู้ค้าใบยาสูบ จ.เชียงใหม่ ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรชาวไร่ยาสูบทั่วประเทศกว่า 40,000 ครัวเรือน กล่าวถึงกรณีที่กลุ่มเอ็นจีโอต้านบุหรี่ยื่นรายชื่อประชาชน 15 ล้านเสียง สนับสนุนร่างกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ และเรียกร้องให้ สนช. ผ่านกฎหมายฉบับนี้โดยเร็ว ทั้ง ๆ ที่มีหลายประเด็นข้อขัดแย้งที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทั้งระบบ</p> <p>โดยมติกรม.ที่รับร่างกฎหมายนี้ในหลักการ มีคำสั่งชัดเจนให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น กฤษฎีกา ดำเนินการศึกษาและแก้ไขประเด็นข้อขัดแย้ง ซึ่งจนถึงขณะนี้ ยังไม่เห็นมีการปรับปรุงร่างกฎหมายให้มีความสมดุล ให้ทุกภาคส่วนอยู่ร่วมกันได้และตอบโจทย์เรื่องการควบคุมสุขภาพของสาธารณสุข</p> <p>ด้านตัวแทนเครือข่ายชาวไร่ยาสูบภาคอีสาน 5 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม นครพนม กาฬสินธุ์ และสกลนคร ได้ติดตามข่าวเรื่องนี้มาตลอด และได้รับทราบว่ามีกรพยายามล่ารายชื่อจากชุมชนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาในหลายๆ จังหวัด โดยประชาสัมพันธ์ว่าเป็นร่างกฎหมายที่ปรับอายุขั้นต่ำในการซื้อบุหรี่เพิ่มเป็น 20 ปี เท่านั้น</p>
<p>ข่าวสด (13 เม.ย.59)</p>	<p>ภาพค่าเดือนบนซองบุหรี่</p> <p>-เสนอข่าว ศ.ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปะสุวรรณ นักวิชาการคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยรายงานวิจัย ประสิทธิภาพการขยายรูปแบบฉลากค่าเดือนเรื่องสุขภาพบนซองบุหรี่ 85% พบว่า จำเป็นต้องให้ข้อมูลกับผู้บริโภคได้อย่างชัดเจนและมีขนาดใหญ่พอที่ผู้บริโภคจะสังเกตเห็น ภาพมะเร็งปากมอืทธิพลต่อการกระตุ้นความรู้สึกกลัวโทษของการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่เด่นชัดที่สุด เมื่อใช้ภาพค่าเดือน 85% ร่วมกับซองบุหรี่แบบเรียบ ทำให้วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ตั้งใจว่าจะลดละเลิกสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น จาก 4.96 เป็น 6.37 คะแนนเต็ม 10</p>
<p>คมชัดลึก (17 เม.ย.59)</p>	<p>พ.ร.บ.แม่วัยรุ่น 2559</p> <p>-เสนอรายงานพิเศษ รัฐบาลคสช.สั่งเร่งสปีดให้ออกกฎหมายแก้ปัญหาท้องไม่พร้อม 1 ฉบับ ได้แก่ "พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559" โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมามีผลบังคับใช้จริงจึงหลังจากนี้ไป 120 วัน หรือประมาณเดือนกรกฎาคม สำระสำคัญ กำหนดให้วัยรุ่นหมายถึงบุคคลอายุ 10-20 ปี นอกจากนี้ยังให้ตั้ง "คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น" เพื่อทำหน้าที่กำกับและควบคุมทิศทางการทำงานในภาครวมทั่วประเทศ</p> <p>"นายกรัฐมนตรี" เป็นประธานกรรมการ และกรรมการจาก 3 ส่วน ได้แก่ 1.กรรมการโดยตำแหน่ง 8 คน มาจาก รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รมว.ศึกษาธิการ รมว.สาธารณสุข ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และปลัดกทม. 2.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน จากผู้มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญมีผลงานด้านสาธารณสุขและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพวัยรุ่น 3.ผู้แทนเด็กและ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เยาวชน 2 คน ชาย 1 หญิง 1 จากผู้แทนสภาเด็กฯ</p> <p>จากวันนี้ไป 3 เดือน ต้องจับตาดูว่าคณะกรรมการทั้ง 15 คน จะมีนโยบายการดำเนินงานให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของกฎหมายอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะ มาตรา 5 ที่กำหนดสิทธิของพวกเขาไว้อย่างชัดเจนว่า "วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง และมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ ได้รับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว ได้รับการจัดสวัสดิการสังคม อย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และได้รับสิทธิอื่นใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ ตามพระราชบัญญัตินี้ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ</p>
<p>สยามรัฐ คอลัมน์ นิติศาสตร์รอบตน (15เม.ย.59)</p>	<p>พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึง พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 133 ตอนที่ 30 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 และมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยสรุปว่า เป็นกฎหมายที่ควบคุมการให้บริการสปาให้ได้มาตรฐาน ตั้งแต่ผู้ประกอบการ ผู้ดำเนินการ วิธีการให้บริการที่มีคุณภาพ เครื่องมือ อุปกรณ์ และผู้ให้บริการที่ได้รับการอบรมตามมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังควบคุมมิให้มีการค้าหรือเสพยาเสพติด การค้าประเวณี หรือการล่วงละเมิดทางเพศ รวมถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้สถานบริการสุขภาพเป็นการบริการสุขภาพอย่างแท้จริง ไม่มีการแฝงด้วยกิจการอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดอันตรายหรือเสียชื่อเสียงแก่ประเทศไทย ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในกิจการดังกล่าวยิ่งขึ้น</p>
<p>แนวหน้า (15เม.ย.59)</p>	<p>คลินิกกฎหมายอุ้มผางเพื่อคนไร้รัฐ</p> <p>-เสนอสรุปว่า คลินิกกฎหมายอุ้มผางเพื่อสิทธิมนุษยชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 หลังจาก นพ. วรวิทย์ ตันตวิวัฒน์ทรัพย์ ผู้อำนวยการ รพ.อุ้มผาง นำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงมาดูปัญหาคนตกสำรวจไร้หลักประกันสุขภาพ ที่ส่วนหนึ่งมาจากสถานะบุคคล ช่วงแรกทำงานเชิงรับ เน้นเฉพาะผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่มีปัญหาสถานะ และช่วยเหลือให้ได้รับสิทธิ์ แต่ปัญหาไม่ได้ลดลง จึงเปลี่ยนเป็นทำงานเชิงรุก ขยายไปยังเครือข่าย มีการลงพื้นที่สืบประวัติ ตรวจเจ็็นเอพิสูจน์สัญชาติ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับสิทธิ์อันพึงได้ตามสถานะที่แท้จริง</p>
<p>ไทยรัฐ สกูปหน้า 1 (18เม.ย.59)</p>	<p>โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน</p> <p>-เสนอบทความ นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดต่อในเด็กแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทั่วโลกมีการจัดสรรวัคซีนให้แก่เด็กในประเทศตนเพิ่มมากขึ้น ขณะที่การให้วัคซีนในเด็กไทยอยู่ในภาวะที่ถดถอย เกือบล้าหลังที่สุด จึงมีความกังวลใจเกี่ยวกับแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดสรรวัคซีนแก่เด็กไทยทุกคนทั่วประเทศ</p> <p>-พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ประธานอนุกรรมการผลักดันวัคซีน สมาคมโรคติดต่อในเด็กแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดสรรวัคซีนให้เด็กถือเป็น "รัฐสวัสดิการ" ที่สำคัญ แม้แต่รัฐบาลประเทศที่ยากจนก็ยังมีให้วัคซีนฟรีแก่เด็กในประเทศ</p> <p>-นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน มองว่า การให้วัคซีนป้องกันโรคเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับการรักษาพยาบาล ปัจจุบันการจัดการด้านวัคซีนของไทยยังมีปัญหา จึงควรต้องปรับปรุง โดยเด็กไทยควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคที่เหมาะสมตามสถานการณ์ ควรปรับเปลี่ยนระบบการนำวัคซีนเข้ามาใช้ในโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้เร็วขึ้น วัคซีนที่ราคาแพงแต่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค ควรตั้งเป้าหมายกรอบเวลาที่จะนำมาใช้ในโครงการฯ เพื่อจะได้ต่อรองราคากับผู้ผลิตได้ง่ายขึ้น และผลักดันให้ไทยสามารถเป็นผู้ผลิตวัคซีนได้เองจนสามารถส่งออกได้</p>
<p>มติชน กรมประชาสัมพันธ์ ไอ.เอ็น.เอ็น ไทยโพสต์ (13 เม.ย.59) บ้านเมือง (16 เม.ย.59)</p>	<p>ตรวจปลาหมึกพิมพ์ฟอร์มาลิน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดสธ. และโฆษก สธ. เผยสธ.เร่งตรวจสอบฉีดสารฟอร์มาลินในปลาหมึก โดยประสาน สคบ. หาแหล่งจำหน่าย เพื่อให้ อย.สง.ทีมตรวจสอบเคลื่อนที่ความปลอดภัยอาหาร (Mobil Unit) ลงเก็บตัวอย่างปลาหมึกมาตรวจวิเคราะห์หาสารฟอร์มาลิน ซึ่งผู้ลักลอบใช้สารฟอร์มาลินกับอาหารมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>-เสนอข่าว ดร.จوزهดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง ยืนยันไม่มีการฉีดสารฟอร์มาลินในปลาหมึกตามกระแสข่าวลือ แต่ใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคติดเชื้อภายนอกตัวปลาเท่านั้น หากฉีดฟอร์มาลินจริงจะทำให้ปลาตายและขายก็ไม่ได้ เพราะผู้บริโภคไม่นิยมซื้อปลาตาย และย้ำให้จนท.ควบคุมการใช้สารอย่างเข้มข้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน (14 เม.ย.59)</p>	<p>-เสนอบทความ โดยอนุชา ภควัฒน์ กล่าวถึง ข้อมูลที่มีการส่งต่อทางไลน์เป็นภาพคนจำนวนหนึ่งกำลังฉีดอะไรบางอย่างให้ปลาทึบทิมตัวเล็ก ๆ ที่ยังไม่พร้อมจำหน่าย และอธิบายว่าเป็นการฉีดฟอร์มาลินให้ปลาเพื่อคงความสด ซึ่งเป็นข้อมูลเมื่อหลายปีก่อน และช่วงนี้วนกลับมาอีกครั้ง โดยอธิบายว่า ไม่มีเกษตรกรรายใดจะฉีดฟอร์มาลินเข้าไปในตัวปลา เพราะปกติจะขายปลาทึบทิมในรูปแบบของปลาเป็น ทั้งนี้ ฟอร์มาลินใช้ประโยชน์ในการฆ่าเชื้อปรสิตที่ผิวหนังของปลาได้ ซึ่งนักวิชาการประมงให้ใช้ฟอร์มาลินในการรักษา โดยการแช่ด้วยความเข้มข้นต่ำมาก เพียง 100 พีพีเอ็ม แช่เพียงครู่เดียว ฟอร์มาลินก็จะระเหยไปหมด ไม่สามารถซึมเข้าไปในเนื้อปลาได้ และปัจจุบัน อุตสาหกรรมการเลี้ยงปลามีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เช่น การเลี้ยงในระบบ Pro-Biotic Farming ทำให้สัตว์น้ำแข็งแรงและมีภูมิต้านทานป้องกันตัวเองได้ จึงแทบไม่จำเป็นต้องใช้ฟอร์มาลิน</p> <p>สำหรับรูปที่ส่งกัน เป็นปลาขนาดเล็ก สิ่งที่ฉีดเข้าไปคือวัคซีนชนิดเชื้อตาย ที่ผลิตตามมาตรฐานและได้รับการรับรองจาก อย. ซึ่งเป็นการดำเนินการตามคำแนะนำของนักวิชาการประมง การรับประทานปลาเหล่านี้จึงไม่ก่อให้เกิดโทษสะสมในร่างกาย</p>
<p>เดลินิวส์ ข่าวสด (17 เม.ย.59)</p> <p>ข่าวสด (17 เม.ย.59)</p>	<p>เนวิดาอ็อปเพชโซวัยยังป็นจ๋อขมับ</p> <p>-เสนอข่าว นายมักรินทร์ พุ่มสะอาด หรือ เน วิดดาว เน็ตไอดอลชื่อดัง สร้างวีรกรรมผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ถ่ายทอดสดใช้ปืนจ๋อขมับข่มขู่ตัวเอง กระสุนเฉี่ยวหัวรอดตายหวุดหวิด ถูกส่งเข้ารักษาตัวที่รพ.ศิริราช และส่งต่อไปรักษาที่ รพ.มหารมย์ ย่านบางนา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยทางจิตและยาเสพติด</p> <p>ขณะที่ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาด้วยบาดแผลกระสุนเฉี่ยวที่บริเวณศีรษะ แต่จากการเอกซเรย์ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่พบอันตรายฉุกเฉิน ผู้ป่วยสามารถเดินไปมาและพูดคุยได้ จึงไม่ได้รับตัวไว้รักษาที่โรงพยาบาล และทราบว่าผู้ป่วยไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอื่นต่อแล้ว</p> <p>ด้าน พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล กล่าวว่า การที่คนเราตัดสินใจทำร้ายตัวเอง ถือว่าเป็นเรื่องที่หนักหนามาก และการเผยแพร่ลงโซเชี่ยลมีเดีย เป็นการสะท้อนด้านจิตวิญญาณของมนุษย์ ที่ต้องการความรัก ความสนใจ เสาะแสวงหาการยอมรับ จึงขอให้ผ่านจุดหักมุมตรงนี้ได้ พร้อมฝากไปถึงผู้กำลังมีปัญหา ควรแสวงหาความรัก การยอมรับในทางที่ถูกต้อง เปิดใจรับฟังและเข้าใจคนอื่น และคนรอบข้างต้องหมั่นเอาใจใส่คนรอบตัว สังเกตความผิดปกติ ป้องกันการก่อเหตุ และขอให้ผู้ปกครองส่งเสริมให้บุตรหลานใช้โซเชี่ยลมีเดียอย่างสร้างสรรค์</p> <p>ขณะที่ พล.ต.อ.พงศพัทธ์ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร. กล่าวว่า ได้รับรายงานแล้วและมอบหมายให้ ปอท.ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดกฎหมายอย่างไรหรือไม่ ที่สำคัญเป็นสิ่งไม่ควรกระทำเป็นตัวอย่ง จึงอยากให้ออกมาชี้แจงกับสังคม รวมถึงต้องตรวจสอบว่ามีอาการทางจิตหรือไม่ ส่วนเรื่องความผิด จะต้องให้ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง แต่อย่างน้อยจะต้องตักเตือน เพราะส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผอ.สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กล่าวว่า ขอให้ประชาชนและสื่อมวลชนอย่าโพสต์หรือแชร์คลิปดังกล่าว เพราะจะเป็นการซ้ำภาพความรุนแรงแบบส่งต่อ ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของคนที่ได้รับข้อความ และเยาวชนที่ยังรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจเกิดเป็นความเครียดแบบฉับพลัน และอาจตัดสินใจทำร้ายตัวเองตามได้</p>
<p>ไทยโพสต์ (14 เม.ย.59)</p> <p>ไทยรัฐ (16 เม.ย.59)</p>	<p>การฆ่าตัวตาย</p> <p>-เสนอข่าว รศ.นพ.มานิช หล่อตระกูล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ร.พ. รามาธิบดี กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกได้ประมาณการว่าในปี 2563 จะมีผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายทั่วโลกประมาณ 1.53 ล้านคน โดยเฉพาะเพศชายจะมีอัตราการฆ่าตัวตายมากกว่าเพศหญิง 3-4 เท่า สำหรับในไทยจากการเก็บข้อมูลทางสถิติการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายพบว่า ลักษณะการฆ่าตัวตายที่พบมากที่สุดคือ การแขวนคอ การดื่มสารเคมีทางการเกษตร และจากการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดอบรมทำหนังสือพบว่าแพทย์ทั่วไปรู้จักโรคซึมเศร้าและโรคทางจิตเวชน้อย โดยโรคซึมเศร้ามีอาการหลายแบบ เช่น เบื่อหน่าย ซึมเศร้า หงุดหงิดง่าย ท้อแท้ใจ ไม่อยากพูดกับใคร อายากอยู่คนเดียว เป็นต้น และธรรมชาติบำบัดได้ ดังนั้น จึงควรเข้ารับการรักษาเพราะหากปล่อยไว้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้านาน ๆ จะเสี่ยงฆ่าตัวตายได้</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>ดูแลผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชูชัย ศรชานี ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2559 รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(13 เม.ย.59) มติชน ไทยรัฐ บ้านเมือง (15เม.ย.59) บางกอกโพสต์ (18 เม.ย.59)	<p>เพิ่มเติมจากงบเหมาจ่ายรายหัวปกติจำนวน 600 ล้านบาท เพื่อจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงนำไปสู่การจัด “ระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่” (Long Term Care- LTC) โดยมอบให้ สปสช.ดำเนินการให้จำนวน 100,000 ราย ครอบคลุมร้อยละ 10 ของกลุ่มเป้าหมาย และจะขยายงบประมาณให้ครอบคลุมเพิ่มขึ้นภายใน 3-5 ปี โดยที่ผ่านมา สปสช.ทยอยกระจายงบประมาณผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนสุขภาพตำบล) ให้กับอปท. ที่มีความพร้อมเข้าร่วม ซึ่งมีเป้าหมายจำนวน 1,067 แห่ง</p>
มติชน ไทยโพสต์ (14 เม.ย.59)	<p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า หลังจาก ครม. อนุมัติงบประมาณ 600 ล้านบาทให้ สปสช. ดำเนินการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ร่วมกับ อปท. โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน เริ่มจากผู้จัดการระบบหรือเรียกว่า Care Manager ซึ่งจะเป็พยาบาล หรือบุคลากรสาธารณสุข ทำหน้าที่ในการสำรวจว่ามีผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงจำนวนเท่าไร จากนั้นจะทำงานร่วมกับอาสาสมัครที่ผ่านการฝึกอบรมขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ หรือที่เรียกว่า Care Giver โดยการทำงานจะต้องผ่านการวางแผนร่วมกันเป็นทีม ซึ่งจุดนี้จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชน ท้องถิ่นนั้น ๆ เรียกว่า Care Plan</p> <p>ส่วนบริการด้านสังคมก็เป็นงของ อปท.อยู่แล้ว เช่น บริการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน อุปกรณ์ช่วยเหลือทางสังคม กิจกรรมนอกบ้าน เป็นต้น ซึ่งตรงนี้จะเป็งบจากท้องถิ่น อย่างเทศบาลตำบลบางสีทอง ดำเนินการเรื่องนี้ได้ดี มีแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา ฯลฯ จากรพ.บางกรวย รพ.สต.บางสีทอง เป็นต้น ร่วมกันวางแผนทำงานอย่างเป็นระบบ มีศูนย์ชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ เชื่อว่ายังมีอีกหลายพื้นที่ที่ทำงานได้ดี โดยกลางปี 2559 จะมีการประเมินผลการทำงานทั่วประเทศ</p>
มติชน ไทยโพสต์ (14 เม.ย.59)	<p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า ผู้สูงอายุพลัดตกหกล้มเฉลี่ยปีละ 30 คน นอนรพ.นานกว่า 8 วัน เสี่ยงภาวะแทรกซ้อนรุนแรงถึงเสียชีวิต แนะนำครอบครัวดูแลใกล้ชิด เบื้องต้นเมื่อพบผู้พลัดตกหกล้ม ควรตั้งสติ ทำการประเมินการบาดเจ็บ หากไม่สามารถยับยั้งและลุกเองได้ หรือเมื่อขยับแล้วรู้สึกปวด ไม่ควรเคลื่อนไหว ต้องเข้าเฝ้ากชั่วคราวแล้วนำส่งสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือโทร 1669 เพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน</p>
โพสต์ทูเดย์ มติชน ข่าวสด (14 เม.ย.59)	<p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2557 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 10 ล้านกว่าคน หรือร้อยละ 15 ของประชากรทั้งประเทศ ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตเทศบาล และร้อยละ 8.7 หรือ 8 แสนกว่าคน อยู่บ้านตามลำพัง นอกจากนี้ การตรวจคัดกรองสุขภาพของ สธ.ใน ปี 2558 พบผู้สูงอายุ 1.3 ล้านกว่าคน อยู่ในสภาพติดบ้านติดเตียง สธ.ได้กระตุ้นครอบครัว ชุมชนให้ความสำคัญในการดูแล ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุลดการพึ่งพิงโรงพยาบาล เกิดระบบการดูแลเชื่อมต่อกันระหว่างภาครัฐ ชุมชน ครอบครัว โดยจะขยายให้ครอบคลุมทุกตำบล ภายในพ.ศ.2561 ตามเป้าหมายของ สธ.ต่อไป</p>
มติชน (14 เม.ย.59)	<p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำ 5 มอบคุณค่าทางจิตใจ ให้ลูกหลานมอบให้พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ช่วงสงกรานต์ 1.มอบความรัก 2.มอบความเข้าใจ 3.มอบการสัมผัส 4.มอบเวลา ด้วยการทำกิจกรรมต่างๆ กับท่าน และ 5.มอบโอกาส ให้ผู้สูงอายุแสดงประสบการณ์หรือความภาคภูมิใจ หรือขอคำแนะนำปรึกษาในฐานที่ท่านมีประสบการณ์</p>
คมชัดลึก (15เม.ย.59)	<p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นโอกาสดีที่ลูกหลานจะได้แสดงความรัก ความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย โดยการให้หลัก 5 สุข ประกอบด้วย สุขสบาย ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สุขสนุก ทำกิจกรรมที่มีความสุข จิตใจสดชื่นแจ่มใส สุขสง่า เชื้อมนั้น เห็นคุณค่า และยอมรับนับถือตนเอง ตลอดจนเห็นใจผู้อื่น สุขสว่าง ทำกิจกรรมกระตุ้นและชะลอความเสี่ยงของสมองในด้านต่างๆ และ สุขสงบ รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของตนเอง รู้จักควบคุมอารมณ์ จัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ</p>
กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพธุรกิจ มติชน (13 เม.ย.59)	<p>-เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เผยคนไทยมีอายุยืนขึ้นส่งผลให้คนกลุ่มนี้เสี่ยงโรคทางระบบประสาท เป็นสาเหตุของความพิการและเสียชีวิต ทั้งโรคหลอดเลือดสมองตีบตันหรือแตก และโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ แนะนำบุตรหลานดูแลสังเกตอาการใกล้ชิด จะลดความเสี่ยงการเกิดโรคได้</p>
มติชน (13 เม.ย.59)	<p>-เสนอบทความ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ และหน่วยปฏิบัติการวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ข้อเสนอแนะการออกแบบสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สทท. (13 เม.ย.59) แนวหน้า (15เม.ย.59)	รดน้ำขอพรผู้อาวุโส -เสนอภาพข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. นำคณะผู้บริหารสาธารณสุข จัดพิธีสงฆ์ รดน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้อาวุโสและผู้มีพระคุณ เพื่อสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
ข่าวสด (18เม.ย.59)	โบกี้ 99 -เสนอรายงานพิเศษ โดย อีรดา ศิริมงคล กล่าวว่า ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และสร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก นอกจากจะได้วิ่งให้ร่างกายเสียเหงื่อเพื่อสุขภาพที่ดี ยังได้ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือเหล่าเด็กยากไร้อีกด้วย เชื่อว่าหลายคนคงอยากเห็นกิจกรรมดีๆ แบบนี้บ่อยๆ ในประเทศไทย
สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ (15เม.ย.59) มติชน (16 เม.ย.59)	ปัญหาเด็กจมน้ำ -เสนอสรุปเรื่องการป้องกันเด็กจมน้ำ โดย นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า การจมน้ำของเด็กเล็กมักเกิดในบ้านหรือบริเวณรอบๆ บ้าน และสามารถเสียชีวิตได้ในภาวะที่มีน้ำเพียงเล็กน้อย สาเหตุเกิดจากพ่อแม่ผู้ปกครองพลั้งเผลอ การป้องกัน ต้องใช้มาตรการ “เทน้ำ กั้นคอก ปิดฝา ฝ้าตุตตลอดเวลา” คือ เทน้ำทิ้งหลังใช้งาน หรือฝังกลบบร่อนน้ำที่ไม่ได้ใช้ จัดให้มีพื้นที่เล่นที่ปลอดภัย หรือคอกกั้นเด็ก ปิดฝาภาชนะใส่น้ำ และดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา -เสนอข่าว พนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครราชสีมา รับแจ้งเหตุ นายรัตนพล วาจาสิทธิ์ อายุ 25 ปี จมน้ำเสียชีวิต ในสวนพฤกษศาสตร์ ค่ายสุรนารี เขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อ.เมือง ที่เกิดเหตุเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศที่ 2 ค่ายสุรนารี นางนรรัตน์ วาจาสิทธิ์ มารดาบอกว่า นายรัตนพลมาหาเพื่อนๆ ในค่ายสุรนารีตั้งแต่เช้าตรู่ เพื่อนเล่าว่าลูกชายบ่นอากาศร้อน จึงลงไปเล่นน้ำในสระ พร้อมกับว่ายน้ำข้ามไปอีกฝั่ง คาดเป็นตะคริวจมน้ำเสียชีวิต
มติชน (16 เม.ย.59)	ชี้ไทยผิวเข้มสู้รังสียูวีได้ -เสนอข่าว นพ.นภดล นพคุณ นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีเว็บไซต์พยากรณ์อากาศของอังกฤษ weatheronline.co.uk ระบุว่า ดัชนีความเข้มข้นของรังสีอัลตราไวโอเล็ต ในประเทศไทย ช่วงระหว่างวันที่ 14-21 เมษายน อยู่ที่ระดับ 12 ซึ่งเป็นความเสี่ยงสูงที่อาจส่งผลต่อผิวหนัง ว่า ไม่ต้องวิตกกังวลไม่กล้าออกไปใช้ชีวิตประจำวัน การป้องกันรังสียูวีสามารถทำได้ด้วยการทาครีมกันแดด กางร่ม สวมแว่นตากันแดด การสวมเสื้อแขนยาว ทั้งนี้ รังสี UV C, UV B และ UV A ทำให้เป็นมะเร็งได้ หากได้รับในความเข้มข้นที่สูงและติดต่อกันเป็นเวลานานหลายปี แต่คนไทยพบผู้ป่วยโรคมะเร็งผิวหนังจากการตากแดดหรือรับรังสียูวีน้อยมาก เนื่องจากคนไทยมีผิวเข้ม คือมีเม็ดสีเมลานินมาก ซึ่งช่วยป้องกันรังสียูวีได้ด้วย
ไทยรัฐ (18เม.ย.59)	แนะใช้อุปกรณ์กันแดด -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. กล่าวว่า รังสียูวีในแสงแดดหากได้รับโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน จะส่งผลกระทบต่อในระยะสั้น คือ จะมีอาการกระดากตาอักเสบ แสบตา น้ำตาไหล แพ้แสง ตาแดง ส่วนในระยะยาวจะเป็นต้อเนื้อ ต้อลมและต้อกระจก การป้องกันดวงตาจากรังสียูวีนั้น ผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง รวมทั้งผู้ที่อาศัยใกล้แม่น้ำ ทะเลมีแสงแดดสะท้อนจากผิวน้ำ ควรหลีกเลี่ยงอยู่กลางแจ้ง ส่วนการถนอมสายตาคือ สวมหมวกที่มีปีกยื่นออกมาข้างหน้าและแว่นกันแดด โดยเลือกใช้แว่นที่กรองรังสียูวี และควรทาผลิตภัณฑ์กันแดดอย่างน้อย 15-30 นาที ก่อนเจอแสงแดด แม้ว่าจะเป็นวันที่มีเมฆมากก็ควรทาและทาทุกวัน
แนวหน้า,มติชน,โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์เด่นทั่วไทย (15เม.ย.59) มติชน คอลัมน์ รู้ทันโรค (18เม.ย.59)	ดูแลสุขภาพหน้าร้อน -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า เทศกาลสงกรานต์ขอให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องความสะอาดของอาหารและน้ำดื่ม เนื่องจากอากาศร้อนจัดทำให้อาหารบูดเสียได้ง่าย ข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม-4 เมษายน มีผู้ป่วยมากกว่า 3 แสนคน เสียชีวิต 2 ราย โดย 10 เมนูยอดนิยมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วง ได้แก่ ลาบ/ก้อยดิบ ยำกุ้งเต้น ยำหอยแครง ข้าวผัดโรยเนื้อปู อาหารหรือขนมที่มีส่วนผสมของกะทิสด ขนมจีน ข้าวมันไก่ ส้มตำ สลัดผัก และน้ำแข็ง ที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน -เสนอสรุปข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำประชาชนให้ดูแลสุขภาพ ยึดหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ กินอาหารปรุงสุก ไม่เกิน 4 ชั่วโมงหลังปรุง ระมัดระวังความสะอาดของอาหาร น้ำดื่ม และน้ำแข็ง ไม่ควรออกกำลังกายหรือทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานานและดื่มน้ำให้เพียงพอ ด้าน นพ.दनัย อธิวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยได้สุ่มตรวจสอบ คุณภาพน้ำประปาและน้ำดื่ม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไอ.เอ็น.เอ็น (13 เม.ย.59) แนวหน้า (15เม.ย.59) สยามรัฐ(18เม.ย.59)</p> <p>คมชัดลึก (18เม.ย.59)</p> <p>ข่าวสด (18เม.ย.59)</p> <p>บ้านเมือง (18เม.ย.59)</p> <p>มติชน(18เม.ย.59)</p> <p>ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพัน ปัญหา (14 เม.ย.59)</p>	<p>ในโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ และจุดแจกจ่ายน้ำในพื้นที่ภัยแล้ง เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ปลอดภัยในการอุปโภค บริโภค รวมทั้งประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ดูแลความสะอาดของตลาดสด ซึ่งมีความเสี่ยงเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคน้ำร้อนได้ง่าย โดยให้ผู้ประกอบการล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>ด้าน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สภาพอากาศร้อนอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไม่สามารถทำนาทำสวนได้ เกิดปัญหาว่างงานและเกิดความเครียด ขอให้คนใกล้ชิดช่วยกันดูแล รับประทานอาหารและพักผ่อนให้เพียงพอ หากิจกรรมอื่นให้ทำ และขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>นอกจากนี้ แนะนำให้รับประทานอาหารที่รสขม รสเย็น เช่น มะระทรงเครื่อง ช่วยดับร้อน ถอนพิษไข้ แก้กระหาย บรรเทา อาการร้อนใน แก้อักเสบ เจ็บคอ แกงเลียง ช่วยขับเหงื่อ ให้ร่างกายเบาสบาย หรือแกงจืด เช่น ฟักเขียว ตำลึง มะระยัดไส้ ของหวาน แนะนำแจ่วก๊วยในน้ำเชื่อม กระทอนลอยแก้วแช่เย็น ทำให้ชุ่มคอ แก้กระหายน้ำได้ดี และน้ำสมุนไพร เช่น น้ำใบเตย น้ำตรีผลา น้ำตะไคร้ น้ำกระเจี๊ยบ หรือกินผลไม้ที่มีปริมาณน้ำสูง เช่น แดงโม มะละกอ แก้วมังกร เพิ่มความสดชื่น ชุ่มคอ หากเป็นลม วิงเวียนศีรษะ แนะนำให้ใช้ยาหอมเพื่อปรับสมดุลร่างกาย 4 ชนิด ได้แก่ ยาหอมเทพจิตร ใช้แก้ลม บำรุงหัวใจ ยาหอมทิพโอสถ แก้ลมวิงเวียน ยาหอมอินทจักรและยาหอมนวโกศ แก้คลื่นเหียน อาเจียน</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และ โฆษกสธ. แนะนำ 5 วิธีคลายเครียดจากอากาศร้อนจัด ได้แก่ รู้เท่าทันความเครียดตนเอง หากิจกรรมผ่อนคลายอารมณ์ ฝึกคิดบวก นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และหลีกเลี่ยงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภานุวัฒน์ โฆษกกรม สบส. เตือนอากาศร้อนไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมทุกชนิด โดยเฉพาะผู้มีโรคประจำตัว อาจเสี่ยงช็อก เสียชีวิตได้ ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติล่าสุดปี 57 ในกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป มีผู้ดื่มเหล้ามากถึง 17 ล้านกว่าคน หรือประมาณร้อยละ 32 ของประชากรวัยนี้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิชาติ มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตือนประชาชนว่า อากาศร้อนทำให้ขนมจีนและเส้นก๋วยเตี๋ยวมักมีโอกาสเสียได้ง่าย เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการบางรายที่ใช้สารกันบูดในการผลิต ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ใช้ในอาหารไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หากได้รับในปริมาณที่สูง อาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องและท้องเสียได้ ในช่วงฤดูร้อนควรเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ หากมีความจำเป็นต้องเก็บอาหาร ควรเก็บไว้ในตู้เย็นและนำมาอุ่นก่อนรับประทาน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจนิยะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนในช่วงฤดูร้อนอาหารจะเน่าเสียได้ง่ายขึ้น ส่วนน้ำอาจมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้มากขึ้นเช่นกัน จึงขอแนะนำประชาชนให้ยึดหลัก "สุก ร้อน สะอาด" หลีกเลี่ยงอาหารสุกๆ ดิบๆ รวมถึงอาหารที่ไม่ผ่านความร้อน สำหรับการช่วยเหลือน้ำแข็งก้อน ให้สารละลายเกลือแร่โอ อาร์ เอส เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ไชยเศรษฐี นพ.สสจ.อำนาจเจริญ กล่าวว่า ช่วงหน้าร้อน อาหารมักจะบูดเสียง่าย แนะนำการรับประทานอาหารให้ปลอดภัย ดังนี้ อาหารประเภทแป้งขนมจีน ควรนึ่งอีกครั้งก่อนรับประทาน, ขนมปัง ควรเลือกใหม่ๆ ที่ยังไม่หมดอายุและไม่มีเชื้อรา, ข้าวกล่องและอาหารที่เตรียมไว้สำหรับคนจำนวนมากๆ ควรปรุงให้สะอาด ไม่ควรปรุงไว้ข้ามคืน, อาหารทะเล ควรซื้อที่สด ล้างน้ำให้สะอาดก่อนปรุง เลือกซื้อผักและผลไม้ที่สะอาดปลอดภัยและมียาฆ่าแมลง ล้างผักและผลไม้ให้สะอาดก่อนนำมารับประทาน, น้ำดื่ม ควรดื่มสุก ภาชนะที่บรรจุต้องสะอาด ไม่ควรเติมน้ำจากแม่น้ำ ลำคลองที่ยังไม่ผ่านการบำบัด เพราะจะทำให้เกิดโรคท้องร่วงได้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปรารภณา ประสงค์ดี นพ.สสจ.สิงห์บุรี เตือนอากาศร้อน ห่วงนักดื่มคอตองแดง เสี่ยงช็อกเสียชีวิต หรือ เป็นอัมพาตได้</p> <p>-เสนอจดหมายจาก วิชัย (กทม.) นำเสนอบทความจากกรม สบส. ที่แนะนำวิธีคลายร้อน โดยให้ดื่มน้ำมากๆ ให้ได้วันละอย่างน้อย 2 ลิตร พร้อมย้ำเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในช่วงอากาศร้อน</p>
<p>บ้านเมือง ,มติชน (13 เม.ย.59)</p>	<p>ร้อนตาย</p> <p>-เสนอข่าว นายเด่นชัย ทองภาค อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9/1 หมู่ 5 ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ไปเดินหาปลาตามแหล่งน้ำ เจอสภาพอากาศร้อนอบอ้าว เกิดเหนื่อหอบ เลือดออกเสื่อผ้าคล้ายร้อน และเกิดอาการช็อก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
บ้านเมือง มติชน (16 เม.ย.59)	เป็นลมหมดสติอย่างกะทันหัน ก่อนเสียชีวิต เนื่องจากอุณหภูมิในพื้นที่วัดได้ถึง 42 องศา -เสนอข่าว อากาศร้อนจัด ทำให้มีผู้เสียชีวิตวันเดียว 2 ศพ และไฟไหม้อีก 1 ราย รายแรกเขียนพระเมืองขุนแผน วัย 65 ปี ระหว่างจะเดินเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำ เกิดช็อกล้มเสียชีวิตหน้าห้องน้ำ รายที่ 2 ดาบตำรวจ ผบ.หมู่ ป.ปราบบุรี ออกมาเดินรับลม เจออากาศร้อน เป็นลมหมดสติเสียชีวิต ส่วนที่ จ.ขอนแก่น ร้อนที่สุด 42 องศา รถติดแก๊สเกิดไฟลุกไหม้
โพสต์ทูเดย์ (18เม.ย.59)	หมอกควันภาคเหนือ -เสนอข่าว หมอกควันไฟภาคเหนือปกคลุมทำให้ค่ามลพิษในอากาศเพิ่มสูงขึ้น ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน สูงถึง 148 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ทำให้ประชาชนมีอาการแสบตา-จูก
เดลินิวส์ กรมประชาสัมพันธ์ (13 เม.ย.59)	อาหารปลอดภัย -เสนอข่าว นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. เตือนประชาชนระวังโรคที่เกิดจากอาหารไม่ปลอดภัย ช่วงวันหยุดสงกรานต์ฉลองปีใหม่ไทย ทั้งโรคท้องร่วง-อาหารเป็นพิษ-โรคไทฟอยด์-อหิวาตกโรค-โรคบิด ขอให้ยึดหลัก "สุก ร้อน สะอาด"
มติชน (14 เม.ย.59) แนวหน้า (15เม.ย.59) คมชัดลึก (16 เม.ย.59)	กรมอนามัยแนะ5ขั้นเคลียร์บ้านในวันหยุด -เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมอนามัยกำหนดให้วันที่ 10-16 เมษายนนี้ เป็นสัปดาห์รณรงค์ทำความสะอาดบ้านพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมี 5 ขั้นตอน คือ 1.เก็บสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน จัดวางของที่จำเป็นให้เป็นระเบียบ ง่ายต่อการนำไปใช้ และไม่ควรเก็บสะสมสิ่งของที่จำเป็นไว้จนเกินสมควร 2.กวาดหยากไย่ ฝุ่นละออง และเศษขยะทั้งภายในบ้านและบริเวณโดยรอบ 3.เช็ดถูครบสกปรก ทำความสะอาดให้ทั่วถึง 4.ล้างทำความสะอาดส้วมฆ่าเชื้อ และ 5.คัดแยกขยะตามประเภท ส่วนวิธีจัดไรฝุ่นและสารก่อภูมิแพ้ ให้หมั่นทำความสะอาด ดูดฝุ่น ควรซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม ด้วยการต้มที่อุณหภูมิมากกว่า 55 องศาเซลเซียส 20 นาที ทุก 1-2 สัปดาห์ และไม่ควรมีพรมในบ้าน
เดลินิวส์ (18เม.ย.59)	จัดทีมแพทย์ดูแลผู้แสวงบุญ -เสนอข่าว สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับกรมการแพทย์ จัดแพทย์และพยาบาลไปดูแลรักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรและฆราวาส ที่เดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดียและเนปาล ในช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย. โดยไปประจำอยู่ที่โรงพยาบาลพระพุทธเจ้าวัดไทย พุทธคยา และกุสินาราคลินิก ในวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
ไทยรัฐ (13 เม.ย.59)	ความมั่นคงด้านสุขภาพโลก -เสนอข่าว นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมทางไกล คณะทำงานวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก ครั้งที่ 3 ว่า ได้มีการประชุมกลุ่มผู้นำของชุดกิจกรรมเฝ้าระวังด้านการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการของวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก ครั้งที่ 3 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากกลุ่มประเทศผู้นำ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ และประเทศไทย และมีผู้แทนจากองค์การอนามัยโลก และองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งที่ประชุมได้เห็นพ้องและสนับสนุนในกิจกรรม ปี พ.ศ.2559 ซึ่งนำเสนอโดยประเทศไทย ได้แก่ การส่งเสริมการใช้ Joint External Evaluation (JEE) การจัดตั้งระบบส่งตัวอย่างส่งตรวจในภูมิภาค และการจัดเวทีประชุมระดับนานาชาติ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน
ข่าวสด (17 เม.ย.59)	แพทย์ห่วงวัยรุ่นชายใช้ยาเช็กซ์ผิด ๆ -เสนอข่าว นพ.สืบพงษ์ เอ่งฉ้วน แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยด้านสมรรถภาพทางเพศ รพ.ศูนย์หาดใหญ่ จ.สงขลา กล่าวว่า พบวัยรุ่นชายมีการใช้ยารักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศหรือยารักษาเช็กซ์เสื่อม ทั้งที่ไม่ได้มีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ และไม่ได้ปรึกษาแพทย์ เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้มากขึ้น บ่อยครั้งขึ้น หรือเรียกว่าทำรอบได้มากขึ้น ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ความเชื่อของวัยรุ่นที่ว่ากินยานี้แล้วจะเพิ่มการทำรอบได้มากขึ้น ถือว่าเป็นการใช้ยาผิดวัตถุประสงค์ แม้จะดูเหมือนไม่มีอันตรายใดๆ เพราะร่างกายของวัยรุ่นยังแข็งแรงดี แต่การใช้ยาดังกล่าวนานๆ มีผลวิจัยว่าจะกระทบกับประสิทธิภาพการมองเห็นของสายตา และยังเป็นการหักโหมจนเกินขีดความสามารถของร่างกาย ทำให้เสียสุขภาพได้

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด (17 เม.ย.59)</p>	<p>รับสัญลักษณ์โภชนาการ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ตันคุ้ม รองเลขาธิการ อย. กล่าวถึงการส่งเสริมและพัฒนาสัญลักษณ์โภชนาการ ซึ่งแสดงถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้วว่าปริมาณน้ำตาล ไขมัน และเกลือ (โซเดียม) ที่เหมาะสม โดยผู้ประกอบการที่ประสงค์ขอใช้สัญลักษณ์โภชนาการ สามารถขอรับการรับรองได้ที่มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยขณะนี้นำร่องใช้กับผลิตภัณฑ์อาหาร 3 กลุ่ม ได้แก่ อาหารมื้อหลัก เครื่องดื่ม และเครื่องปรุงรส</p> <p>จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่ผลิตอาหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สมัครขอการรับรองใช้สัญลักษณ์โภชนาการ โดยดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://healthierlogo.com หรือ www.ทางเลือกสุขภาพ.com หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 08-1978-0806 หรือ Info.thaihealthier@gmail.com สำหรับผู้ที่สมัครก่อนวันที่ 30 มิ.ย. 2559 จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการสมัคร</p>
<p>ไทยรัฐ (13 เม.ย.59)</p>	<p>แนะผู้ปกครองหนุนกิจกรรมเด็กดาวน์</p> <p>-เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล กล่าวถึงการดูแลสุขภาพของเด็กกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมในช่วงฤดูร้อน ว่า ผู้ปกครองควรส่งเสริมอย่างถูกวิธี และเสริมการเรียนรู้ควบคู่ด้วย ทั้งนี้เด็กกลุ่มอาการดาวน์จะมีสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงเป็นพิเศษ เพราะบางรายมีพัฒนาการที่ต่างจากเด็กทั่วไป ได้แก่ มีภาวะน้ำหนักเกิน มีความอดทนน้อย โดยเฉพาะในสภาพอากาศร้อน อาจหงุดหงิด รวมถึงเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจเกิดได้ตลอด และต้องระวังโรคที่มากับอากาศร้อนด้วย</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ ไอ.เอ็น.เอ็น (13 เม.ย.59) แนวหน้า(15เม.ย.59)</p>	<p>มาตรฐานความสะอาดสวนน้ำ</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. ตรวจเยี่ยมสวนน้ำจิงเกิลปาร์ค ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี แนะนำสวนน้ำทุกแห่ง ตรวจเข้มมาตรฐานความสะอาดน้ำ ไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค มีระดับคลอรีนในน้ำตั้งแต่ 2-3 พีพีเอ็ม ขึ้นไป และค่าความเป็นกรดต่างที่เหมาะสม</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ หมาย เหตุประชาชน (14 เม.ย.59)</p>	<p>6 ข้อควมสถานเสริมความงาม</p> <p>-เสนอบทความ ว่า สคบ. ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานบริการเสริมความงามที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ แพทยสภา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการแพทย์ อย. รวมทั้งบริษัทผู้ประกอบการต่าง ๆ และได้กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาพร้อมกัน โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพการให้บริการ การโฆษณาสรรพคุณ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ผู้ประกอบการธุรกิจบริการเสริมความงาม ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการจากกระทรวงสาธารณสุข 2.ต้องมีการจัดแพทย์เฉพาะทางที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและรักษาผู้รับบริการในทุกสาขา โดยติดประกาศรายชื่อแพทย์ผู้ทำการรักษาในแต่ละวันไว้ที่สถานประกอบการอย่างชัดเจน 3.เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบการต้องดำเนินการเยียวยาแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องเดิมซ้ำอีก 4.ต้องมีการกำหนดราคาค่าบริการที่เป็นธรรม โดยใช้มาตรฐานกลางเป็นหลัก ซึ่งแพทยสภาได้มีการกำหนดมาตรฐานราคาค่าบริการไว้แล้ว 5.ใช้ข้อความโฆษณาที่เป็นธรรม โดยตระหนักถึงสิทธิผู้บริโภคเป็นหลัก ไม่ใช่ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินจริง หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และดำเนินการโฆษณาตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด 6.กรณีผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองจะต้องเดินทางไปยังสถานประกอบการ เพื่อลงนามอนุญาตในเอกสารการขอรับรักษาด้วยตนเอง
<p>มติชน (14 เม.ย.59) บ้านเมือง (15เม.ย.59)</p>	<p>ปัญหาแพ้เครื่องสำอาง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เวสวัช เวสสโกวิท รอง ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวถึงกรณีนักแสดงสาวคนหนึ่งแพ้สเปรย์กันแดดจนผิวหนังขึ้นผดผื่น ว่า ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างสามารถแพ้ได้ เพราะผิวคนเราไม่เหมือนกัน การจะเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ใดเป็นครั้งแรกแนะนำให้ทดลองการแพ้ด้วยการทาลงที่ท้องแขนหรือข้อพับก่อน แล้วสังเกตว่ามีผื่นขึ้น มีอาการคันหรือไม่ ทั้งนี้การใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะที่ใช้กับใบหน้า หากเคยใช้ผลิตภัณฑ์ใดแล้วไม่แพ้ก็ไม่ควรจะเปลี่ยน และควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่เข้ากับผิวของเรา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า (15เม.ย.59)</p>	<p>สปสช.ป้องกันโรคติดต่อจากธาลัสซีเมีย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชูชัย ศรชานี ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียยังเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ในแต่ละปีมีผู้สมรสเสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรครุนแรง 17,012 คู่ และคลอดบุตรเป็นโรครุนแรง 4,253 ราย ต่อปี สปสช.ได้จัดงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนตามกลุ่มวัยต่างๆ โดยกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ควรรับมาฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ และควรมาฝากครรภ์พร้อมกับสามี เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการจากโรงพยาบาลตามมาตรฐานและครบถ้วนตามสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ</p>
<p>ไทยรัฐ (13 เม.ย.59)</p>	<p>ครัวต้นแบบสงฆ์โภชนาดี</p> <p>-เสนอข่าว รศ.ดร.จงจิตร อังคทะวานิช ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า โครงการ “ครัวต้นแบบ สงฆ์โภชนาดี” อยู่ภายใต้โครงการวิจัยการขับเคลื่อนสื่อโภชนาการสงฆ์ไทยไกลโรค โดยมุ่งหมายที่จะสร้างเสริมโภชนาการที่ดีของพระสงฆ์ และสร้างต้นแบบครัวในสถาบันสงฆ์ที่มีมาตรฐานเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ทั้งนี้ ผลการวิจัยโดยใช้สื่อสงฆ์ไทยไกลโรคของพระสงฆ์ในกรุงเทพฯ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า พระสงฆ์มีน้ำหนักลด 1 กิโลกรัม รอบเอวลด 1.4 ซม. กลุ่มที่กำลังจะเกิดเบาหวานมีจำนวนลดลง 9.3% ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดลดลง 48 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ไขมันไตรกลีเซอไรด์ลดลง 30 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และความดันโลหิตลดลง 3.7 มม.ปรอท พระสงฆ์ฉันทาอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้น 13 กรัม/วัน ใยอาหารเพิ่มขึ้น 4.3 กรัม/วัน ฉันทักเพิ่มขึ้นวันละ 1 ทักพี กะทิลดลงวันละ 2 ช้อนโต๊ะ ได้รับแคลเซียมเพิ่มขึ้นวันละ 155 มิลลิกรัม และออกกำลังกายเพิ่มขึ้นวันละ 50 นาที การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบลูกกระพรวนและให้ผลดีหลายอย่างในเวลาเดียวกัน จากนั้นจะนำสื่อดังกล่าวไปขยายผลต่อไป</p>
<p>เดลินิวส์,บ้านเมือง,ไทยโพสต์,บางกอกโพสต์,สยามรัฐ,โพสต์ทูเดย์,แนวหน้า (15เม.ย.59)</p>	<p>ความพร้อมชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญ</p> <p>-เสนอข่าว นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ ว่า คณะอนุประชาสัมพันธ์ได้วางแผนไว้แล้ว 1.กรธ.จะไปชี้แจงให้กับครุต้นแบบคือเครือข่ายต่าง ๆ ในสังคม แล้วให้ครุต้นแบบทยอยชี้แจงตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน แบบดาวกระจาย ขณะนี้กำลังประสานกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และกระทรวงกลาโหม เพื่อสร้างครุต้นแบบให้มากขึ้น 2.กรธ.จะชี้แจงในจุดสำคัญที่เป็นศูนย์กลางของแต่ละภูมิภาค เพื่อไปให้ถึงตัวชาวบ้านโดยตรง ขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแผนว่าจะลงไปที่ไหน เมื่อไร</p>
<p>ไทยรัฐ (16 เม.ย.59)</p>	<p>เดินทางเปิด.ร.เพียงหลวง20จังหวัด</p> <p>-เสนอข่าว นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กล่าวว่า พส.ได้นำทีมนำพระตำราของมูลนิธิอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ครอบครัวยุติธรรม และชุมชนผ่านโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ตั้งแต่ปี 2553 ในพื้นที่ตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เด็กมีโอกาสได้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับ มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย รวมทั้งครอบครัวมีภูมิคุ้มกันและศักยภาพดูแลเด็กเพิ่มขึ้น</p> <p>โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงทรัพยากรฯ กระทรวงสาธารณสุข องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย เป้าหมายดำเนินการ 20 จังหวัด ขณะนี้เปิดไปแล้ว 13 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ บุรีรัมย์ กาญจนบุรี สตูล ชุมพร ตราน่าน สุรินทร์ อำนาจเจริญ นครพนม แม่ฮ่องสอน อุบลราชธานี และศรีสะเกษ</p>
<p>ไทยรัฐ (16 เม.ย.59)</p>	<p>เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด</p> <p>-เสนอข่าว นางนงา เศรษฐกร อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ตามที่กรม.มีมติเห็นชอบขยายเวลาจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจาก 1 ปี เป็น 3 ปี พร้อมเพิ่มเงินอุดหนุนจาก 400 บาท เป็น 600 บาทต่อเดือน ขณะนี้ได้เตรียมจัดสรรงบประมาณรองรับหญิงตั้งครรภ์รายเก่าที่จะได้รับเงินเพิ่มขึ้น และรายใหม่ที่คาดว่าจะมีประมาณ 1.2 แสนคน โดยจัดสรรให้เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2559-30 ก.ย. 2560 ทั้งนี้ ได้ทำประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้หญิงตั้งครรภ์ครอบครัวยากจนได้รับสิทธิในเงินอุดหนุนแรกเกิดอย่างทั่วถึง โดยร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข ให้โรงพยาบาลสำรวจหญิงตั้งครรภ์ที่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติ และเคาะประตูประชาสัมพันธ์ถึงบ้าน</p> <p>สำหรับข้อมูลผู้มาลงทะเบียนรับสิทธิในโครงการจนถึงวันที่ 11 เม.ย.2559 มี 83,713 คน คิดเป็นร้อยละ 65.40 จากกลุ่มเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 1.28 แสนคน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า (15เม.ย.59)</p>	<p>ตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ</p> <p>-เสนอบทความ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า ตลาด Medical Tourism ยังมีแนวโน้มเติบโตอีกมาก และไทยมีชื่อเสียงทางการแพทย์และการท่องเที่ยว ส่งผลให้การขยายตลาด Medical Tourism เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญของผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่มีศักยภาพ และพร้อมที่จะรองรับหรือขยายฐานลูกค้าต่างชาติกลุ่มดังกล่าว อย่างไรก็ดี เพื่อรักษาความเป็นผู้นำทางการแพทย์ของไทยอย่างยั่งยืน การขยายการลงทุนของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ผู้ประกอบการควรตระหนักและให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานในการรักษา ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของไทย รวมถึงการบริหารจัดการบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการเป็น Medical Hub ที่รองรับตลาดคนไข้ต่างชาติที่เพิ่มขึ้น และความมั่นคงในการให้บริการทางด้านสาธารณสุขพื้นฐานแก่คนในประเทศ</p>
<p>สยามรัฐ บ้านเมือง (17 เม.ย.59)</p>	<p>โรคผิวหนังไร้พรมแดน</p> <p>-เสนอข่าว รศ.นพ.นภดล นพคุณ นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการเปิดงานแถลงข่าว AEC : โรคผิวหนังไร้พรมแดน ร่วมกับ นพ.กฤษฏา มโหทาน นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค พญ.รัตติยา เตชะชจรเกียรติ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และระบาดวิทยา รพ.บางรัก ผศ.ดร.พญ.จิตติมา จิตวัฒน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์ ประธานประชาสัมพันธ์ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย โดยการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตือนให้คนไทยเฝ้าระวังโรคติดต่อจากการย้ายถิ่นฐานของประชากรต่างด้าวที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทย</p>
<p>มติชน คอลัมน์รู้ทัน มะเร็ง (15เม.ย.59)</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์รอบรู้ ทั่วท้องถิ่นไทย (15เม.ย.59)</p>	<p>โรคมะเร็ง</p> <p>-เสนอบทความ โดย นพ.วีรุฒิ อิ่มสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระบุว่า ช่วงเทศกาล ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะสูงขึ้นกว่าปกติหลายเท่า นอกจากจะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงขึ้น ยังเพิ่มความเสี่ยงเกิดโรคมะเร็งด้วย เนื่องจากแอลกอฮอล์จัดเป็นสารก่อมะเร็งในกลุ่มที่ 1 ตามประกาศขององค์การวิจัยมะเร็งนานาชาติ โดยงานวิจัยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา พบว่าการดื่มแอลกอฮอล์ในระดับปานกลางอย่างต่อเนื่อง จะเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งช่องปาก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งคอหอย มะเร็งกล่องเสียง นอกจากนั้นยังเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านม มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งรังไข่ มะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมา มะเร็งตับอ่อน มะเร็งถุงน้ำดี และมะเร็งตับ ที่พบบ่อยที่สุดและเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทยทั้ง 2 เพศ ส่วนคนที่สูบบุหรี่ร่วมด้วย หรือสูดดมควันบุหรี่มือสอง จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งมากขึ้น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปรารธนา ประสงค์ดี นพ.สสจ.สิงห์บุรี เตือนผู้ที่นิยมกินอาหารปิ้งย่าง โดยเฉพาะผู้ที่ชอบกินแบบไหม้ ๆ เกรียม ๆ หากรับประทานเป็นประจำเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้ ควรเลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมัน และตัดส่วนที่ไหม้เกรียมทิ้ง</p>
<p>ไทยโพสต์ คอลัมน์ ถนนเพลงไทย (17 เม.ย.59)</p>	<p>คอนเสิร์ต ด้วยรัก จาก ฒ.ผู้เฒ่า</p> <p>-กล่าวถึงการจัดคอนเสิร์ตเพื่อผู้สูงอายุ "ด้วยรัก จาก ฒ.ผู้เฒ่า (Older, But Wiser)" ที่จะขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (หอประชุมเล็ก) โดยมี นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย เป็นแขกรับเชิญพิเศษมาให้ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ การดูแลให้ท่านมีความสุข และกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจสำหรับผู้สูงอายุ โดยการแสดงครั้งนี้เป็นฟรีคอนเสิร์ต ผู้สนใจสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (15เม.ย.59)</p>	<p>งานอนามัยแม่และเด็ก 3 จังหวัดชายแดนใต้</p> <p>-เสนอสรุปเกี่ยวกับการศึกษาสถานการณ์และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาอนามัยแม่และเด็ก ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนักวิจัยหลักสูตรเพื่อพัฒนานักวิจัยในเขตสุขภาพ ซึ่งเป็นความร่วมมือของ สวรส. ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในงานอนามัยแม่และเด็กที่สำคัญ 3 ประเด็นหลักๆ คือ 1.ผู้ปฏิบัติงานอนามัยแม่และเด็กมีการสับเปลี่ยนค่อนข้างบ่อย ทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของงานอนามัยแม่และเด็กที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ค่อนข้างสูง 2.ความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ เช่น หญิงตั้งครรภ์ไม่ควรรับประทานอาหารมาก และไม่ควรทานยาบำรุง เชื่อว่าการตายเป็นเรื่องของธรรมชาติ 3.โตะบีแด เป็นจุดแข็งของการทำงานอนามัยแม่และเด็ก เนื่องจากเป็นผู้อาวุโสที่มีความชำนาญในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ ที่ผสมผสานการดูแลกับหลักศาสนา</p> <p>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์จึงต้องทำงานร่วมกับโตะบีแด มีการพัฒนาสมรรถนะเกี่ยวกับการประเมิน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ปัจจัยเสี่ยงของหญิงมีครรภ์ การส่งต่อและทำคลอดฉุกเฉินอย่างปลอดภัย ทบทวนตัวชี้วัดและปรับแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายแม่และเด็กให้มีความยืดหยุ่น เหมาะสมและสอดคล้องตามสภาพปัญหาในพื้นที่ และสนับสนุนอัตรากำลังบุคลากรทางการแพทย์ด้านงานอนามัยแม่และเด็ก เช่น จัดโครงการศึกษาด้านสูตินรีแพทย์เป็นกรณีพิเศษในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับการเพิ่มมุมมองและความเข้าใจในวิถีชีวิตและความเชื่อของคนไทยมุสลิมให้กับบุคลากรในพื้นที่</p>
<p>เดลินิวส์ (14 เม.ย.59)</p>	<p>วัณโรค'รุดสู่สาธารณะ</p> <p>-เสนอสรุปข่าว สถานการณ์วัณโรคในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 (บุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์) ในปี 2558 พบว่ามีกรณีขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท และการรายงานเข้าสู่ระบบของแผนงานวัณโรคแห่งชาติ (National TB program) พบผู้ป่วยวัณโรครวม 2,746 ราย แยกเป็น จ.นครราชสีมา 866 ราย ชัยภูมิ 527 ราย บุรีรัมย์ 790 ราย และสุรินทร์ 563 ราย</p> <p>นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ.สคร.ที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา มีงานวิจัยเรื่อง "อัตราการติดเชื้อวัณโรคในกลุ่มผู้ให้บริการบรรณสาธารณะ" เพื่อประเมินความเสี่ยงของผู้ติดเชื้อวัณโรค ในกลุ่มผู้ให้บริการบรรณโดยสารบขส. ในกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,252 คน พบว่า อัตราการติดเชื้อวัณโรคในกลุ่มผู้ขับรถและพนักงานที่ให้บริการบรรณโดยสารสาธารณะ มีผลบวกคือติดเชื้อ ร้อยละ 33.15 พนักงานที่ให้บริการบรรณสาธารณะ มีอัตราการติดเชื้อวัณโรคสูงกว่าบุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพดี โดยกลุ่มผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการนั้น ถือเป็นกลุ่มที่ควรเฝ้าระวัง ซึ่งร้อยละ 10 ของวัณโรคระยะแฝงจะเสี่ยงเกิดวัณโรคปอด ได้ภายใน 10 ปีด้วย</p>
<p>มติชน ข่าวสด (14 เม.ย.59)</p>	<p>เปิบ'หอยลายไม่สุก' เสี่ยงอาหารเป็นพิษ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชจร วิწყพนานิช นพ.สสจ.พะเยา กล่าวว่า ขณะนี้มีประชาชนนิยมจับหอยลายน้ำจืดในกว๊านพะเยามาเป็นอาหาร เนื่องจากน้ำในกว๊านพะเยาแห้งลงอย่างมาก ทำให้ประชาชนลงจับหอยลายน้ำจืดได้ง่ายขึ้น จนกลายเป็นอาหารยอดนิยม ทั้งนี้การนำหอยลายน้ำจืดมาปรุงอาหารรับประทานนั้น ขอให้ปรุงสุกจริงๆ ไม่ควรรับประทานดิบหรือสุกๆ ดิบๆ เนื่องจากอาจทำให้เกิดอาหารเป็นพิษได้</p> <p>ลักษณะของหอยที่สุกจริงๆ คือไม่มีเลือดแดงเหลืออยู่ เนื้อที่ใสเปลี่ยนเป็นสีขาวจนทั่วทั้งตัว เพื่อสุขภาพอนามัยที่ปลอดภัย ไม่เกิดโรค ต้องรับประทานแบบสุกจริงๆ ทุกรายการอาหาร สำหรับกรณีหอยที่ตายมานาน สังเกตได้ว่าจะมีกลิ่นเหม็น ควรหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาด</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์เปิด มุมมอง (15เม.ย.59)</p>	<p>เตือนระวังหนุณาชายแดน</p> <p>-เสนอข่าว นายสมศักดิ์ สิทธิเกรียงไกร ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการลักลอบนำ ชากหนุณาจากฝั่งเขมรเข้ามาทางด้านพรมแดนสระแก้ว เพื่อมาขายในตลาดชายแดนประเทศไทย ดังนั้นจึงขอเตือนชาวบ้านทั้ง 19 ชุมชน เขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง รวมถึงนักบริโภคหนุณาว่า ไม่ควรซื้อหนุนาดังกล่าวมาปรุงกินเป็นอาหาร เนื่องจากอาจติดเชื้อโรคร้ายที่ทำให้ได้รับอันตรายถึงชีวิต</p>
<p>เดลินิวส์ (14 เม.ย.59)</p>	<p>รณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคไต</p> <p>-เสนอข่าว นายวิวรรณ์ ก่อวิริยมล นพ.สสจ.เลย เปิดเผยว่า จากข้อมูลของงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เลย ปี 2558 พบผู้ป่วยไตเสื่อมที่เกิดจากโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 9,248 คน จึงได้ให้สถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดเลยทุกแห่ง ค้นหาผู้ป่วยโรคไต โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง รับทำการรักษา พร้อมทั้งรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน โดยใช้หลัก 3 อ. คือ อ.อาหาร อ.ออกกำลังกาย อ.อารมณ์ หลีกเลี่ยง 2 ส. คือ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุราหรือของมีแอลกอฮอล์</p>
<p>บ้านเมือง เว็บไซต์ข่าวสด เปอร์เซ็นต์ (13 เม.ย.59)</p>	<p>ยาเสพติด</p> <p>-เสนอข่าว นายสมชาย วิทย์ดำรง ผวจ.นครพนม นพ.ประภาส วีระพล นพ.สสจ.นครพนม พ.ต.ท.ประสิทธิ์ นาใจดี สว.ก.ก.จ.นครพนม แถลงผลจับกุมผู้ต้องหาลักลอบขายยาแก้ไอและยาแก้ปวดชนิดใหม่ จากการตรวจค้นบ้านและร้านค้า 5 แห่ง สามารถตรวจยึดยาน้ำแก้ไอชนิดขวด 500 ขวด ยาเม็ดแคปซูลสีเขียวเหลือง 5,000 เม็ด และยาเม็ดแก้ไอ 9,000 เม็ด ควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ 5 ราย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการฝ่าฝืนตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท คุมตัวส่งผู้ต้องหาส่ง สภ.นาหว้า ดำเนินคดีต่อไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ (13 เม.ย.59)</p>	<p>กระแ้เถื่อน</p> <p>-เสนอข่าว ร.ต.อ.สรยุทธ์ มณฑาทิพย์ รอง สวป.สภ.เมืองราชบุรี พร้อมด้วย นายจ่านิง จันทวงศ์ ปลัดฝ่ายป้องกันอำเภอเมืองราชบุรี และทหารจากกองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 15 หมู่ 9 หมู่บ้านพากห้วย ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี พบข้าวหมักทำกระแ้อยู่ในโอ่ง 20 ลูก รวมแล้วกว่า 1,200 ลิตร บางส่วนนำมาบรรจุใส่ขวดน้ำพลาสติก 5 ลิตร สอบสวนนางอมรรัตน์ เล็กสุวรรณ อายุ 49 ปี เจ้าของบ้านทราบว่า รับจ้างทำกระแ้ จะมีลูกค้าสั่งไปงานเลี้ยงตามเทศกาลต่างๆ เพราะต้นทุนถูกกว่าเหล้า ตำรวจจึงแจ้งข้อหาผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (กระแ้) หรือสุราเถื่อนโดยไม่ได้รับอนุญาต</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์โทรโข่ง ขยายข่าว (15เม.ย.59)</p>	<p>เครื่องเอกซเรย์ทางทันตกรรมรุ่นใหม่</p> <p>-เสนอข่าว ดร.นเรศ ดำรงชัย ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า ศูนย์ฯ สนับสนุนงบประมาณ 19.7 ล้านบาท ในการผลิตเครื่องเอกซเรย์ทางทันตกรรมหรือเดนทีสแกน 2.0 จำนวน 4 เครื่อง โดยเป็นเครื่องที่มีความเสถียรสูง มีขนาดเล็ก สามารถนำมาใช้กับการแพทย์ด้านหู คอ จมูก ได้จะนำไปใช้ที่ รพ. เชียงราย ประจวบคีรีขันธ์ จ.เชียงราย สถาบันทันตกรรม รพ.สกลนคร รพ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช หรือ รพ.สุราษฎร์ธานี</p>
<p>ไทยรัฐคมชัดลึก เดอะเนชั่น (13 เม.ย.59)</p> <p>ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกโพสต์ ,เดอะเนชั่น,โพสต์ทูเดย์ คมชัดลึก มติชน (15เม.ย.59)</p> <p>ไทยรัฐ (16 เม.ย.59)</p> <p>คมชัดลึก แนวหน้า เดลินิวส์ (18เม.ย.59)</p>	<p>ไวรัสซิกา</p> <p>-เสนอข่าว ซีดีซี ออกแถลงการณ์เตือนภัยถึงไวรัสซิกา ว่าน่ากลัวกว่าที่คิด เนื่องจากเป็นไวรัสที่ผิดปกติจากทั่วไป และยังได้ศึกษาไวรัสตัวนี้ พบว่าไม่ใช่เรื่องน่าสบายใจ แต่ยังไม่มีการเผยแพร่ละเอียดมากกว่านี้ พร้อมเสนอสภาองค์การสุขภาพของบประมาณลงทุนต่อสู้กับเชื้อไวรัสร้ายชนิดนี้ เพื่อป้องกันเด็กพิการแต่แรกคลอด</p> <p>ด้านสหรัฐอเมริกาเสนอของบประมาณ 1,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 66,500 ล้านบาท) เพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกับไวรัสซิกา</p> <p>-ด้านนายแอนโทนี เฟาซี ผู้อำนวยการสถาบันโรคติดต่อและโรคติดต่อแห่งชาติ ยืนยันว่า ถ้าไม่ได้เงินทุนสนับสนุนก็เป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการศึกษาไวรัสชนิดนี้</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ ยืนยันว่าไวรัสซิกาทำให้เกิดภาวะผิดปกติของทารกแรกเกิดรวมทั้งภาวะศีรษะและสมองเล็กจนมีพัฒนาการช้า หลังจากเป็นที่ถกเถียงและเกิดความไม่แน่นอนในเรื่องนี้มาหลายเดือน และที่มหาวิทยาลัยของซีดีซีตรวจสอบข้อมูลหลักฐานที่มีอยู่อย่างครบถ้วนรอบคอบแล้ว</p> <p>-เสนอข่าว ซีดีซี เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสซิกา ทีมแพทย์ได้ตรวจพบผู้ป่วยรายแรกที่ติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกัน ซึ่งก่อนหน้านี้มีการตรวจพบไวรัสซิกาติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ 5 ราย และทุกรายเป็นการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิง โดยกรณีดังกล่าว ทีมแพทย์ได้ตรวจพบที่รัฐเท็กซัส เป็นชายไม่เปิดเผยชื่อและอายุ ได้เดินทางไปเวเนซุเอลา จากนั้นได้นำเชื้อไวรัสกลับมาติดแก่คู่ชายชายที่ไม่ได้เดินทางไปไหน และจากการตรวจสอบยืนยันว่า ชายรายดังกล่าวไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องยืนยันว่า ไวรัสซิกาติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดและทวารหนัก</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขเปรู แถลงพบสตรีติดเชื้อไวรัสทางเพศสัมพันธ์รายแรกของประเทศ โดยติดจากแฟนหนุ่ม แต่ทั้งสองรักษาตัวจนอาการดีขึ้นแล้ว</p>